
สรุปข่าวประจ าวันที ่12 กรกฎาคม 2567 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- กลุ่มเรียกร้องทีด่ินท ำกินภำคใต้บุกศำลำกลำง (ผู้จัดกำรรำยวัน 360 องศำ 12 ก.ค. 2567 หน้ำ 11) 
- สกู๊ปพิเศษ: ทสจ.อุตรดิตถ ์จัดประชุมเชิงปฏบิัติกำร ถอดบทเรียน เพื่อแกไ้ขปญัหำหมอกควัน ไฟป่ำ 

(สยำมรัฐ 12 ก.ค. 2567 หน้ำ 11) 
- ร่วมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษำ ถวำยโฉนดทีด่ินวัดในจ.ชัยภูมิ (ข่ำวสด 13 ก.ค. 2567 กรอบบ่ำย หน้ำ 6) 
- คอลัมน์ ตรวจกำรบ้ำน: รฐับำลเศรษฐำแบกปมร้อน'ทับลำน' (เดลินิวส์ 13 ก.ค. 2567 กรอบบ่ำย หน้ำ 3) 

สื่อออนไลน ์

- ‘รัฐบำลเศรฐำ’ แบกปมร้อน ‘ทับลำน’  
(เดลินิวส์ 12 ก.ค.2567) https://www.dailynews.co.th/articles/3630246/  

- อดีตรองอธิบดีอุทยำนฯ แจงยิบ ยัน ‘ทับลำน’ไม่ได้ทับคน งงท ำเนียนเอำมำเป็นแนวเขตเพิกถอนได้ไง  
(มติชน 11 ก.ค.2567) https://www.matichon.co.th/region/news_4676534  

- บุกสภำ! ‘ส.อุทยำนฯ-มูลนิธสิืบฯ’ ค้ำนเพิกถอนทับลำน ลัน่เป็นข่ำวใหญ่แน ่ 
(เดลินิวส์ 11 ก.ค.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3632051/   

- ‘อดีตรองอธิบดีอุทยำนฯ’ป้อง ‘ทับลำน’ไมไ่ด้ทับคน 
(เดลินิวส์ 11 ก.ค.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3632011/  

- ‘อดีตรองอธิบดีอุทยำนฯ’ป้อง ‘ทับลำน’ไมไ่ด้ทับคน  
(เดลินิวส์ 11 ก.ค.2567) https://www.dailynews.co.th/news/3632011/   

- ‘อดีตรองอธิบดีอุทยำนฯ’แจงยิบ! ‘ทับลำน’ไม่ได้ทับคน 
(แนวหน้ำ 11 ก.ค.2567) https://www.naewna.com/politic/815802  

- NITMX ยกระดับโครงกำรเพ่ือสังคม ‘เพำะ’ ‘รักษ’์ ป่ำ  
(ประชำชำติธุรกิจ 11 ก.ค.2567) https://www.prachachat.net/public-relations/news-1605205  
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ปีที่: 16 ฉบับที่: 4256
วันที่: ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/เมืองไทย 360

หน้า: 11(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กลุ่มเรียกร้องที่ดินทำกินภาคใต้บุกศาลากลาง

รหัสข่าว: C-240712040046(12 ก.ค. 67/04:52) หน้า: 1/1

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 35.38 Ad Value: 42,456 PRValue : 127,368 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25373
วันที่: ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 11(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ทสจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอก...

รหัสข่าว: C-240712021050(12 ก.ค. 67/05:47) หน้า: 1/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 74.84 Ad Value: 78,582 PRValue : 235,746 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25373
วันที่: ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

หน้า: 11(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: สกู๊ปพิเศษ: ทสจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาหมอก...

รหัสข่าว: C-240712021050(12 ก.ค. 67/05:47) หน้า: 2/2

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 74.84 Ad Value: 78,582 PRValue : 235,746 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 12281
วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/ดวงเด่น

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: ร่วมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ถวายโฉนดที่ดินวัดในจ.ชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-240713037068(12 ก.ค. 67/07:58) หน้า: 1/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 84.58 Ad Value: 131,099 PRValue : 393,297 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 12281
วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/ดวงเด่น

หน้า: 6(บนซ้าย), 13

หัวข้อข่าว: ร่วมเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา ถวายโฉนดที่ดินวัดในจ.ชัยภูมิ

รหัสข่าว: C-240713037068(12 ก.ค. 67/07:58) หน้า: 2/2

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 84.58 Ad Value: 131,099 PRValue : 393,297 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27302
วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: รัฐบาลเศรษฐาแบกปมร้อน'ทับลาน'

รหัสข่าว: C-240713035046(12 ก.ค. 67/07:52) หน้า: 1/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 118.81 Ad Value: 213,858 PRValue : 641,574 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27302
วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: รัฐบาลเศรษฐาแบกปมร้อน'ทับลาน'

รหัสข่าว: C-240713035046(12 ก.ค. 67/07:52) หน้า: 2/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 118.81 Ad Value: 213,858 PRValue : 641,574 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27302
วันที่: เสาร์ 13 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/การเมือง-สกู๊ปหน้า 1

หน้า: 3(กลาง)

คอลัมน์: ตรวจการบ้าน: รัฐบาลเศรษฐาแบกปมร้อน'ทับลาน'

รหัสข่าว: C-240713035046(12 ก.ค. 67/07:52) หน้า: 3/3

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Col.Inch: 118.81 Ad Value: 213,858 PRValue : 641,574 คลิป: สี่สี(x3)



 

‘รัฐบาลเศรฐา’ แบกปมร้อน ‘ทับลาน’ 

เป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งกรณีปัญหาป่าทับลาน-วังน้้าเขียว หลังกระบวนการตามมติ ครม.14 มี.ค.2566 ให้เพิก
ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 2.65 แสนไร่ ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรี ทิ้งบอมไว้ 
เดินมาถึงขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จนเกิดกระแส “#Saveทับลาน”กันทั่วบ้านทั่วเมือง 
“คอลัมน์ตรวจการบ้าน” จึงต้องมาสนทนากับ “ด้ารงค์ พิเดช” อดีตหัวหน้าพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย ที่จะมา
ไขทางออกปมปัญหาน้ี 

 

โดย “ด้ารง พิเดช” เปิดประเด็นถึงการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 2.65 แสนไร่มีเบื้องลึกเบื้องหลังว่า
เรื่องนี้ ปัญหา คือ ช่วงเลือกตั้งเมื่อปี 2566 มีนักการเมืองในพื้นที่ไปเสนอกับพรรคร่วมรัฐบาล แย่งตัวบุคคลส้าคัญ
กันในพื้นที่เพื่อจะเอาลง สส. คือ ถ้าประกาศกันพื้นที่ออก 2 แสนกว่าไร่ รับรองคนนี้จะได้เป็น สส.เลย คะแนนจะ
มาเยอะ นอกจากนี้มีการเอาเรื่องนี้ไปหลอกผู้มีอ้านาจ  ผู้มีอ้านาจเห็นประโยชน์ว่า ได้ สส.จึงประกาศกันออกให้ 
และน้าเข้าครม.เมื่อวันที ่14 มี.ค. 2566 ก้าลังจะยุบสภาหมดเวลาพอดี แต่น้าเรื่องการกันพ้ืนที่ออกจากเขตอุทยาน
ฯ เข้าครม. เพราะหวังจะได้ สส.ตอนนั้น ไม่ได้ค้านึงถึงส่วนอื่น ค้านึงแค่ว่า สส.ในพื้นที่ขอร้อง จึงประกาศมติ ครม.
กันพื้นที่ออก 2.65 แสนไร่ เป็นมติครม.ให้ปฏิบัติจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลนี ้

เหตุการณ์นี้ เป็นการส่อเจตนาชัดเจนเลยว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุน ทั้ งๆ ที่  พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.
2562 มาตรา 64 เขาออกมาเรียบร้อย ชาวบ้านยากจนไม่ต้องกลัว ท้ากินที่เดิมได้  ไม่ใช่ชาวบ้านที่บุกรุกเข้ามาใหม่ 
จัดที่ดินท้ากินให้ชาวบ้านจบหมดทั่วประเทศ 4 ล้านกว่าไร่ ห้ามจับกุมทั้งหมด มีที่ท้ากินชัดเจนสืบทอดชั่วลูกชั่ว
หลาน ดีที่สุด เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่เช่นนั้นเดินขบวนกันเป็นแสนๆ คนแล้ว  แต่กลุ่มที่เขาเดือดร้อน คือ คนที่
ถูกจับ ถ้ายังอยู่ในอุทยานฯ ที่ดินที่เขาซื้อมาจะท้าอะไรไม่ได้เลย 

 



“ผมเห็นว่าคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ถ้ายุบได้ยุบไปเลยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.  ) 
เพราะไม่มีประโยชน์อะไรแล้ววันนี้  กรม กอง ต่างๆ ที่เขาดูแลราษฎรที่ยากจนเข้าไปบุกรุกป่า เขาจัดการเบ็ดเสร็จ
หมดแล้ว  กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ เขาจัดที่ดินให้คนยากคนจน ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อุทยานฯ พ.ร.บ.สงวนและ
คุ้ มครองสัตว์ป่ า จบหมดแล้ ว คทช.ไม่ต้องไปท้ า ยุบ ได้ยุบ ไป เลย แล้ วท่ านไปยกเลิกมติ  ครม .เมื่ อ
วันที่ 14 มี.ค. 2566 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกฯ เสีย ง่ายแค่นี้ไม่ต้องไปท้าอะไรแล้ว ไม่ต้องไป
ทะเลาะกัน” 

 

@ กรณีทับลานมองว่าป่ารุกคน หรือคนรุกป่า 

ต้นไม้มันอยู่กับที่ คนมันเคลื่อนไหวไปมา ต้นไม้ในทับลานมันมีดั้งเดิมมาก่อน ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมาแล้ว คนมันอพยพ
เข้าไปอยู่ในป่า แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นอุทยานฯ   เป็นป่าไม้ถาวร  ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ปี  2484 ป่าสงวนฯ 
ปี 2507 จนมาเป็นอุทยานฯ ในปี 2524 คุณบอกมาอยู่ปี 2520 คุณบอกคุณอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานฯ  
แต่คุณอยู่ในเขตป่าไม้มาตลอด คุณผิดกฎหมายอยู่แล้ว ป่าไม้ได้รุกคน แต่คนไปรุกป่า 

@ อุทยานฯทบัลานนอกจากเป็นส่วนหนึง่ของมรดกโลกแล้วยังมีความส าคญัต่อระบบนิเวศอยา่งไร 

อุทยานฯ ทับลานเป็นป่าที่อยู่ใกล้ กทม.ที่สุดแล้ว ติดเขาใหญ่และเป็นมรดกโลก วันนี้คนกทม.โชคดีที่มีเขาใหญ่ทับ
ลานฟอกอากาศไว้เป็นปอดที่ดีที่สุด  หน้าร้อน หน้าแล้ง ฝนฟ้าอากาศ ที่บอกควันพิษทั้งหลาย วันนี้ทางด้าน
ตะวันออกมีเขาใหญ่ ทับลาน ทางด้านตะวันตกก็มีทุ่งใหญ่นเรศวร ห้วยขาแข้งประทับประคองไว้ ทางทิศใต้ก็มี
ทะเล ทุกวันนี้เราจะเห็นว่าภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทย เกิดจากการตัดไม้ท้าลายป่า ท้าลายสิ่งแวดล้อม 
ความชุ่มชื้นในดินหายหมด ฝนตกมามีแต่ขี้โคลนไหลมาเต็มไปหมด วันนี้ทุกประเทศในโลกนี้ สงวนป่าของตัวเองไว้
หมดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนลดคาร์บอน วันนี้ทับลานไม่ใช่เป็นอุทยานฯ ธรรมดา แต่เป็นอุทยานฯ ที่
ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และเป็นมรดกโลกของคนทั่วโลก 



 

@มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าประกาศใช้แผนที่วันแม็พจะเป็นการปล่อยผีรีสอร์ทและกลุ่มทุนหรือไม่ 

ก็ชัดเจน วันแม็พประกาศใช้ ที่ตรงนี้ไม่เป็นอุทยานฯ ไม่เป็นป่าสงวนฯ แต่เป็นที่ ส.ป.ก.  ไอ้คดีความก็ว่ากันไป  
จับมาก่อนที่จะเป็น ส.ป.ก. ก็ด้าเนินคดีนอมินีกันไป แต่นายทุนตัวจริงๆ ไม่โดน พอเป็น ส.ป.ก. ก็ใช้นอมินีคนเดิม
ไปออกโฉนดต่อหลังจากออกจากคุก หรือจ่ายค่าปรับมา จากนั้นก็ท้าประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เลย เขาเรียกว่าปล่อย
ผี เหมารวมเหมาเข่ง ไม่แยกแยะคนยากคนจนหรือเศรษฐี นี่คือการปล่อยผีนายทุนนั่นเอง   เป็นจุดประสงค์ของ 
คทช.ที่เสนอตัดพื้นที่ออกมา 2.65 แสนไร่ 

@ ถ้าวันแม็พทับลานผ่านจะลามไปสู่พื้นที่อุทยานฯ หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นหรือไม่ 

ลามต่อไปแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเสม็ด เกาะช้าง ภูเก็ต ไปที่คนรวยที่ราคาแพงๆ ทั้งนั้น ไม่มีเลยที่กันออกให้ต้าบลที่มี
ชาวบ้านยากจน  วันนี้ผมทราบว่าวันแม็พท้าไปได้แค่ 20-30 % ทั้งที่ผ่านมา 10 กว่าปีมาแล้ว ท้าได้แค่นี้เพราะมัน
ท้ายาก อุทยานฯ ทั่วประเทศไทย เฉพาะอุทยานฯ แก่งกระจานแห่งเดียวเนื้อที่  2 ล้านกว่าไร่ คุณจะเอาแผนที่
อะไรไปเก็บไว้ในอัตราส่วน 1:4000   ซึ่ง 1:4000 เท่ากับโฉนดที่ดิน เห็นหรือไม่คุณออกมาเท่ากับโฉนดที่ดิน เพื่อ
ผลประโยชน์อะไร แล้วคุณจะเอาที่ไหนไปเก็บแผนที่ คุณจะเดินส้ารวจอย่างไร 2 ล้านกว่าไร่ มันออกมาอ้างว่าท้า
ทั่วประเทศ แต่ของจริงมันท้าหรือไม่ ชื่อมันสวยวันแม็พ และคนมองว่าเป็นเรื่องดี วันนี้ก็คือมีแค่ที่ป่าเท่าน้ันที่จะไป
ท้า ส.ป.ก. ได้มันไม่มีที่อื่นๆ แล้ว ก็รอให้ คทช.ไปเฉือนที่ป่ามาออกเป็น ส.ป.ก.เท่านั้นเอง 

 



@ หากท้ายสุดต้านไม่ไหวมีการเฉือนป่า 2.65 แสนไร่ภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยมีแนวทางด าเนินการอย่างไร 

ก็คงต้องสู้กันต่อไป ในส่วนของผมคงยื่นถวายฎีกา ส่วนใครจะไปฟ้องศาลปกครอง หรือศาลอื่นๆ ก็ว่ากันไป    
ผมมองว่า เรื่องนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อ อยู่ที่นายกฯ จะตัดสินใจ ซึ่งนายกฯ ไม่ได้เป็นคนน้าเข้า ครม.  เพราะเป็นรัฐบาล
ใหม่ ตอนนั้นพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้าน วันนี้ทางรัฐบาลเขาก็มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี 
ที่เคยเป็นอดีตเลขาธิการ ส.ป.ก. อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และอดีตอธิบดีกรมอุทยานฯ รู้เรื่องนี้ดี  ควรไปบอกหรือ
กระซิบนายกฯ  อีกทั้งคุณชลทิศ สุรัสวดี อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ ก็เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอยู่ ก็ไปบอกนายกฯ 
ให้ยุบเลิก คทช.ยกเลิกมติ ครม.เพื่อไม่ให้เป็นเครื่องมือในทางหากินหรือไปเอื้อนายทุนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อดีตรองอธิบดีอุทยานฯ แจงยิบ ยัน ‘ทับลาน’ไม่ได้ทับคน งงท าเนียนเอามาเป็นแนวเขตเพิกถอน
ได้ไง 

 

‘อดีตรองอธิบดีอุทยานฯ’แจงยิบยัน‘ทับลาน’ไม่ได้ทับคน เผยเป็นคนลงพื้นที่รังวัด-ปักหมุดขีดแนวเส้นปี 43  
เพื่อห้ามคนบุกรุกเข้ามาเพิ่ม งงท้าเนียนเอามาเป็นแนวเขตเพิกถอนได้ไง เปิดข้อมูลกฤษฎีกา ส.ป.ก.ทับอุทยานฯ 
ระบุเพิ่งเพิกถอนป่าสงวนฯ ให้ไปปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 28 แต่ยังไม่เคยเพิกถอนพระกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานฯทับ
ลานตั้งแต่ปี 24 ซ้้าบวมออกมาเพิ่มอีก 8,000 กว่าไร่ ขู่ถ้ามีคนไปฟ้องระเบียบใหม่ ส.ป.ก.ก็เจ๊ง เพราะส่อออกขัด
กฎหมายแม่ 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่รัฐสภา นายวิชิต พัฒนโกศัย อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะที่ปรึกษาสมาคม
อุทยานแห่งชาติ กล่าวภายหลังร่วมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบและทบทวน ขั้นตอนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจ้านวน 265 ,000 ไร่  
ว่า อุทยานฯ ทับลานในปัจจุบัน เดิมประกอบด้วย พื้นที่  ป่าวังน้้าเขียว ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน 
และป่าครบุรี 

มีสถานภาพเป็นป่าตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ 2484 และประกาศเป็นป่ าไม้ถาวร เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 
2506 และเป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2507 ต่อมา ส.ป.ก. ได้มีพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดเขตที่ดิน ใน
ที่กิ่ง อ.นาดี กบินทร์บุรี และ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2518 โดยประกาศครอบคลุมพื้นที่
ทั้งอ้าเภอ แต่ยังไม่มีพื้นที่ป่าจะด้าเนินการ 

 



ต่อมาปี 2520-2523 รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนฯ โดยให้  
ส.ป.ก.ประสานงานกับกรมป่าไม้ขอพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จ้านวน 29 ป่ารวมทั้งป่าวังน้้าเขียวไปด้าเนินการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ซึ่งจะใช้เงินกู้จากธนาคารโลก จัดท้าโครงการ
วังน้้าเขียว พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง เนื่องจาก พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน 2518 ไม่ได้ก้าหนดให้ ส.ป.ก. สามารถน้าที่ดิน
ในเขตป่าสงวนฯ ที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นป่าสงวนฯ ไปด้าเนินการออก ส.ป.ก.ได้ จะต้องให้กรมป่าไม้เพิกถอน
สภาพจากการเป็นป่าสงวนฯ เสียก่อน 

นายวิชิตกล่าวว่า อย่างไรก็ตามปี 2521 ส.ป.ก.ได้ออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินท้องที่ อ.เมืองนครราชสีมา 
ปักธงชัย โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเขตปฏิรูปที่ดินปี 2521 แต่ไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากยังไม่มีการเพิก
ถอนป่าสงวนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2524 ส.ป.ก.ได้มีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ประเด็นการ
น้าที่ดินป่าสงวนฯ ไปใช้ในการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ สร 0601/1690 ลงวันที่ 
24 ธ.ค.2524 ตอบ ส.ป.ก มีความเห็นสรุปว่า ส.ป.ก.ไม่มีอ้านาจน้าที่ดินป่าสงวนฯ ไปใช้ในการปฏิรูปที่ดิน เพราะ 
พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีบทบัญญัติให้อ้านาจไว้ หากจะด้าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องออกกฎกระทรวงเพิก
ถอนให้เป็นที่ดินนอกเขตป่าสงวนฯก่อน จะจึงจะด้าเนินการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2524 ได้มีพระราช
กฤษฎีกา ก้าหนดที่ดินป่าวังน้้าเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในที่ ต.บุพราหมณ์   
ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นอุทยานฯ ทับลาน 

นายวิชิตกล่าวต่ออีกว่าว่า ต่อมาวันที่ 30 ธ.ค. 2528 ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 1145 เพิกถอนป่าสงวนฯป่า
วังน้้าเขียว ที่มีเนื้อที่ 299,772 ไร่ ให้เหลือเพียง 11,721 ไร่ เพื่อน้าไปปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ซึ่ งอยู่ในท้องที่  
ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พื้นที่ 101,093 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันยังมีสถานภาพทางกฎหมาย
เป็นอุทยานฯ เพราะมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นอุทยานฯ ทับลานไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี 2524 ซึ่งยังไม่ได้เพิกถอน
พระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด รวมทั้งพ้ืนที่บางส่วนอีกจ้านวน 186,958 ไร่ ได้น้าไปประกาศเป็นอุทยานฯ แล้ว 

ข้อสังเกตคือการเพิกถอนสภาพป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียว จ้านวน 101,093 ไร่ แต่ยังไม่ได้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
ประกาศเขตอุทยานฯ การน้าพื้นที่ไปปฏิรูปที่ดิน จึงไม่สามารถท้าได้ เพราะสถานภาพทางกฎหมายยังเป็นอุทยานฯ 
อยู่ จากการตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ยังพบว่าได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4 -01 ให้แก่เกษตรกร รุกล้้า
เข้าไปในเขตอุทยานฯ ทับลาน บริเวณป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียวเดิมบวมออกไปอีกจ้านวน 8,000 ไร่เศษ 

นายวิชิตกล่าวต่อไปว่า ส้าหรับเรื่องแนวเขตปี 2543 ตนในฐานะผอ.ส่วนอุทยานฯ กรมป่าไม้ในขณะนั้น ซึ่งมีนาย
ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าไปด้าเนินการตามค้าสั่งกรมป่าไม้ที่ 44/2543 ลงวันที่ 11 ม.ค.
2543 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯ ทับลาน ท้องที่ จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี โดยมีการ
รังวัดหาค่าพิกัดจีพีเอส มีการฝังหลักแนวเขต ไว้ ตามแนวเขตที่ราษฎรเข้ามาบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง และแนว
เขตที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ให้เกิดความชัดเจน ผลการด้าเนินงาน มีพื้นที่บุกรุกจ้านวน 273,310 ไร่ และมีพื้นที่ที่มี
สภาพป่าสมบูรณ์อยู่อีก ที่จะต้องผนวกให้เป็นอุทยานฯ เพิ่มเติมจ้านวน 110,172 .95 ไร่ เพื่อน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯทับลาน 

 



นายวิชิตกล่าวว่า เวลานั้นสภาฯ เรียกตนเข้าไปชี้แจงว่าประชาชนร้องเรียนว่าอุทยานฯ ทับลานไปประกาศทับที่
ชาวบ้าน ตนก็อธิบายว่าพูดว่าอุทยานฯ ทับที่ชาวบ้านไม่ได้ และให้ไปนัดชาวบ้านมาชี้เลยว่าไปทับตรงไหน จากนั้น
วันถัดมาก็บินเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ ไปเจอ ส.ส.เอาชาวบ้านมาเต็มไปหมด ก็ถามชาวบ้านไปว่าอยู่มาตั้งแต่เมื่อไร 
พ.ศ.อะไร มีเอกสาร ส.ค. 1 หรือเอกสารสิทธิ์อะไรหรือไม่ ถ้ามีจะยกเลิกเพิกถอนให้ แต่ถ้าไม่มียอมรับก่อนว่าคุณ
เข้ามาบุกรุกป่า และต้องมาพูดคุยกัน เอาหลักฐานมาดูก่อนแล้วเราจะช่วยให้ ก็บอกว่าไปเดี๋ยวตนจะวัดแนวเขต
ใหม่ว่าตอนนี้บุกรุกไปถึงไหน ที่เหลือมีเท่าไร และบอกไปว่าห้ามข้ามเขตเข้ามาอีก 

“เส้นปี 43 เรียกว่าเส้นไปส้ารวจเพื่อให้รู้แนวเขตว่าบุกรุกถึงไหน เหลือป่าเท่าไร ไม่ได้หมายความว่าผมจะมารังวัด
แล้วเพิกถอน ไม่ได้พูดอย่างนั้น หลังจากรังวัด ฝังหมุดเรียบร้อยก็รายงานไปที่สภาฯ ส่วนจะเห็นประการใดก็เป็น
อ้านาจของสภาฯ เขาก็เอาเข้าสภาแต่ไม่มีใครเห็นด้วย ถ้าท้าทั่วประเทศก็ท้ากันได้หมด คนที่รักป่าจริงก็มี จนมา
ปัจจุบัน คทช. บ้าบอคอแตกจะมาเอาเส้นนี้ไปยกเลิก 2 แสนกว่าไร่ เพื่อให้ ส.ป.ก.ไปออกโฉนด ซึ่งขอให้ไปดูด้วย
ว่าระเบียบ ส.ป.ก.ที่ออกมานั้นไปขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.ส.ป.ก. 2518 หรือไม่ ถ้าหากมีคนฟ้องก็เจ๊ง เพราะออก
ระเบียบโดยไม่ชอบ การออกระเบียบต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแม่ ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอแสดงจุดยืนคัดค้าน ไม่ให้น้า
พื้นที่ตามแนวเขตรังวัดปี 2543 ไปยกเลิก เพิกถอน ออกจากอุทยานฯ ทับลานและน้าไปออก ส.ป.ก. เวลานี้เห็นใจ
ประชาชนและต้องมาคิดช่วยกันว่าจะช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้จริงๆ อย่างไร และไม่อยากให้มองว่าอุทยานฯ  
ทับคน เพราะยืนยันว่าป่าอยู่มาก่อน” นายวิชิตกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บุกสภา! ‘ส.อุทยานฯ-มูลนิธิสืบฯ’ ค้านเพิกถอนทับลาน ลั่นเปน็ข่าวใหญ่แน่ 

‘สมาคมอุทยานฯ-มูลนิธิสืบฯ’ บุกสภาค้านเพิกถอนอุทยานฯ ทับลาน 2.65 แสนไร่ ยื่น กมธ.ที่ดินฯ ตรวจสอบ 
ทบทวน ชี้กระทบมรดกโลก เป็นข่าวใหญ่แน่ รับไม่ได้นิรโทษกรรมเหมาเข่ง ด้าน ‘พูนศักดิ์’ จ่อเรียกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องถก 17 ก.ค. นี้ ก่อนสรุปผลส่งฝ่ายบริหารทบทวนมติ ครม. 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่รัฐสภา สมาคมอุทยานแห่งชาติ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม เข้ายื่น
หนังสือถึงนายพูนศักดิ์ จันทร์จ้าปี ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแ วดล้อม  
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ้านวน 265,000 ไร่ 

โดยนายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานฯ กล่าวว่า ข้อห่วงใยของสมาคมของอุทยานฯ ต่อกรณีการ
ปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯ ทับลาน คือ 1. กรณีแนวเขต ส้ารวจ รังวัด ของกรมป่าไม้ เมื่อปี 2543 เป็นการส้ารวจ
การครอบครองที่ดินของราษฎร ตามที่ราษฎรเข้ามายึดถือครอบครอง ท้ากิน ในเขตอุทยานฯ ทับลาน ในขณะนั้น 
ซึ่งราษฎรอ้างสิทธิว่าได้ครอบครองท้ากิน มาก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานฯ ทับลาน เมื่อปี 2524 2.หากจะยึดตาม
แนวเขตรังวัด ปี 2543 เพื่อเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ จะท้าให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ 
ของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งหากมีการเพิกถอนพื้นที่มรดกโลก 2.65 แสนไร่ ประเทศไทยจะเป็นข่าวโด่งดังไป
ทั่วโลกและเกิดผลกระทบตามมาแน่นอน 

 



นายพสิษฐ์ กล่าวต่อว่า 3.จะก่อให้เกิดผลกระทบ ไม่เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ที่ก้าหนดให้มีพื้นที่ป่าทั่ว
ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ 4. หากเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน ตามเส้นแนวเขตปี 2543 
และส่งมอบให้พื้นที่ ส.ป.ก. ด้าเนินการ เกรงว่าจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ตาม พ.ร.บ.ส.ป.ก. 2518 ที่มุ่งให้เกษตรกรมีที่ท้ากินด้านการเกษตร และห้ามมิให้จ้าหน่าย จ่าย โอน ซื้อขาย 
เปลี่ยนมือ ซึ่งปัจจุบันระเบียบของ ส.ป.ก. ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้สามารถน้าไปออกโฉนด ส.ป.ก. และสามารถ
เปลี่ยนผู้ถือครอง หรือจ้าหน่ายฯ ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมทั้งเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร ไปเป็นกิจกรรมอื่นๆ ได้  
5. หากโอนพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ด้าเนินการตามข้อ 4 แล้ว จะเป็นรูปแบบ เงื่อนไข ข้อต่อรอง ให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัย ใน
พื้นที่อุทยานฯ อื่นทั่วประเทศ เรียกร้องสิทธิให้เพิกถอนเช่นเดียวกันกับอุทยานฯ ทับลานได้ เช่น อุทยานฯ สิรินาถ 
ดอยอินทนนท์ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด หมู่เกาะช้าง เป็นต้น 

นายกสมาคมอุทยานฯ กล่าวว่า ข้อเสนอแนะของสมาคมอุทยานฯ กรณีพื้นที่ที่ราษฎรยึดถือครอบครองในเขต
อุทยานฯ ทับลาน เห็นควรด้าเนินการตามหลักเกณฑ์แห่ง พ.ร.บ.อุทยานฯ 2562 มาตรา 64 ซึ่งเป็นแนวทาง
ชัดเจนตามกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการยึดถือ และครอบครองที่ดินในเขตอุทยานฯ ทับลาน ในปัจจุบันและเพื่อ
การวางแผนในอนาคตตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ 40% ของประเทศไทย รวมทั้ง
เสนอแนะให้ใช้แนวทางโครงการฟื้นฟูป่า ประชาร่วมใจของสมาคมฯ ซึ่งท้าส้าเร็จในการได้พื้นที่ป่ากลับคืนมาแล้ว 
ในอุทยานฯ ศรีน่าน และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งขวาแม่น้้าน่านตอนใต้ อ.เวียงสา จ.น่าน เป็นต้น 

 

นายภาณุเดช เกิดมะลิ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียรพร้อมกับเครือข่ายและ
พันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อม มีความกังวลอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน กว่า 265,000 
ไร่ เนื่องจากการเพิกถอนเปลี่ยนแปลงแนวเขตดังกล่าว กระเทือนต่อความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาให้แก่
ราษฎรในป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่ด้าเนินการมาก่อนหน้าน้ี รวมถึงอาจเป็น
การเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนและอาจก่อให้เกิดบรรทัดฐานการแก้ปัญหาพื้นที่ซ้อนทับในเขตอนุรักษ์อื่น 
ต่อเนื่องกันไปทั่วประเทศ การเพิกถอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาจะไม่ใช่ข้อยุติ แต่กลับส่งผลให้มีการบุกรุก
ที่ดินของรัฐต่อไปในพื้นที่อื่น ๆ ตามมา ทั้งนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอให้เกิดการทบทวนการแก้ไขปัญหาการใช้
ที่ดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ของประเทศชาติต่อไป 

 



“ถ้าเราเหมาเข่งกลุ่มประเด็นปัญหาทั้ง 3 ในพื้นที่ มารวมกันแล้วเพิกถอนจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน จะเป็น
ลักษณะของการนิรโทษกรรมผู้ที่อาจจะท้าผิดในพื้นที่ตรงนี้ และท้าให้กระบวนการในการดูแลจัดการพื้นที่อนุรักษ์
ได้รับผลกระทบกระเทือนทั่วประเทศ” นายภาณุเดช กล่าว 

นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ทุกคนเล็งเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเราจะรับเรื่องนี้ไว้เพื่อ
พิจารณาในวันที่ 17 ก.ค. นี้ โดยจะมีการเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลกับกมธ. เช่น สคทช.  
ส.ป.ก. กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์ุพืช ซึ่งก็หวังว่าจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพื่อจ้าได้ข้อสรุปน้าเสนอแนวทางแก้ไขต่อฝ่ายบริหารคือ รมว.ทรัพยากรฯ 
นายกรัฐมนตรี และ ครม. หากมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับมติ ครม. ที่เคยประกาศออกไป 

 

นายเลาฟั้ง บัณทิตเทอดสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะเลขานุการ กมธ. กล่าวเสริมว่า กรณีนี้มีทั้ง
ฝ่ายที่เรียกร้องให้ #Saveทับลาน และประชาชนในพื้นที่ที่จะได้ประโยชน์จากการปรับปรุงเส้นแนวเขตนี้ กมธ.  
จึงจะรับมาพิจารณาด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย คือในแง่ของการปกป้องคุ้มครอง
ทรัพยากรไม่ให้ถูกท้าลาย และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้ก็ตรงกันกับทางข้อเรียกร้อง
ของทางภาคประชาชนที่ว่า จะต้องไม่เหมาเข่ง และต้องตรวจสอบกรณีการบุกรุกทั้งนายทุน และข้าราชการที่รู้เห็น
เป็นใจด้วย 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘อดีตรองอธิบดีอุทยานฯ’ป้อง ‘ทับลาน’ไม่ได้ทับคน 

‘วิชิต พัฒนโกศัย’อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ แจงยิบ ยัน ‘ทับลาน’ไม่ได้ทับคน เผยเป็นคนลงพื้นที่รังวัด-ปักหมุด
ขีดแนวเส้นปี 43 เพื่อห้ามคนบุกรุกเข้ามาเพิ่ม งงท้าเนียนเอามาเป็นแนวเขตเพิกถอนได้ไง เปิดข้อมูลกฤษฎีกา  
ส.ป.ก.ทับอุทยานฯ ระบุเพิ่งเพิกถอนป่าสงวนฯ ให้ไปปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 28 แต่ยังไม่เคยเพิกถอนกฤษฎีกาประกาศ
เขตอุทยานฯทับลานตั้งแต่ปี 24 ซ้้าบวมออกมาเพิ่มอีก 8 ,000 กว่าไร่ ขู่ถ้ามีคนไปฟ้องระเบียบใหม่ ส.ป.ก.ก็เจ๊ง 
เพราะส่อออกขัดกฎหมายแม่ 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่รัฐสภา นายวิชิต พัฒนโกศัย อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมอุทยาน
แห่งชาติ กล่าวภายหลังร่วมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ ให้
พิจารณาตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจ้านวน 265,000 ไร่  ว่า อุทยาน
ฯ ทับลานในปัจจุบัน เดิมประกอบด้วย พื้นที่ป่าวังน้้าเขียว ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน ป่าครบุรี    
มีสถานภาพเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และประกาศเป็นป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2506 และเป็นป่าสงวน
แห่งชาติตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2507 ต่อมา ส.ป.ก.  ได้มีพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดเขตที่ดิน ในที่กิ่ง อ.นาดี กบินทร์บุรี 
และ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2518 โดยประกาศครอบคลุมพื้นที่ทั้งอ้าเภอ แต่ยังไม่มีพื้นที่
ป่าจะด้าเนินการ ต่อมาปี 2520-2523 รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตป่า
สงวนฯ โดยให้ ส.ป.ก.ประสานงานกับกรมป่าไม้ขอพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จ้านวน 29 ป่ารวมทั้งป่าวังน้้าเขียวไป
ด้าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ซึ่งจะใช้เงินกู้จากธนาคารโลก 
จัดท้าโครงการวังน้้าเขียว พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง เนื่องจาก พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน 2518 ไม่ได้ก้าหนดให้ ส.ป.ก. 
สามารถน้าที่ดินในเขตป่าสงวนฯ ที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นป่าสงวนฯ ไปด้าเนินการออก ส.ป.ก.ได้ จะต้องใ ห้
กรมป่าไม้เพิกถอนสภาพจากการเป็นป่าสงวนฯ เสียก่อน 



อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามปี 2521 ส.ป.ก.ได้ออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินท้องที่ 
อ.เมืองนครราชสีมา ปักธงชัย โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเขตปฏิรูปที่ดินปี 2521 แต่ไม่สามารถด้าเนินการได้ 
เนื่องจากยังไม่มีการเพิกถอนป่าสงวนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2524 ส.ป.ก.ได้มีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประเด็นการน้าที่ดินป่าสงวนฯ ไปใช้ในการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ 
สร 0601/1690 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 2524 ตอบ ส.ป.ก มีความเห็นสรุปว่า ส.ป.ก.ไม่มีอ้านาจน้าที่ดินป่าสงวนฯ ไปใช้
ในการปฏิรูปที่ดิน เพราะ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีบทบัญญัติให้อ้านาจไว้ หากจะด้าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ต้องออกกฎกระทรวงเพิกถอนให้เป็นที่ดินนอกเขตป่าสงวนฯ ก่อน จะจึงจะด้าเนินการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 
23 ธ.ค. 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดที่ดินป่าวังน้้าเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน 
ในที่ ต.บุพราหมณ์ ต.ทุ่งโพธ์ิ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นอุทยานฯ ทับลาน 

อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่ 30 ธ.ค. 2528 ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 1145  
เพิกถอนป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียว ที่มีเนื้อที่ 299 ,772 ไร่ ให้เหลือเพียง 11,721 ไร่ เพื่อน้าไปปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตร ซึ่งอยู่ในท้องที่ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พื้นที่ 101,093 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันยัง
มีสถานภาพทางกฎหมายเป็นอุทยานฯ เพราะมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นอุทยานฯ ทับลานไปแล้วตั้งแต่เมื่อปี 
2524 ซึ่งยังไม่ได้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด รวมทั้งพื้นที่บางส่วนอีกจ้านวน 186,958 ไร่ ได้น้าไป
ประกาศเป็นอุทยานฯ แล้ว ข้อสังเกตคือการเพิกถอนสภาพป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียว จ้านวน 101 ,093 ไร่ แต่ยัง
ไม่ได้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานฯ การน้าพื้นที่ไปปฏิรูปที่ดิน จึงไม่สามารถท้าได้ เพราะ
สถานภาพทางกฎหมายยังเป็นอุทยานฯ อยู่ จากการตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ยังพบว่าได้มีการออกเอกสาร
สิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้แก่เกษตรกรรุกล้้าเข้าไปในเขตอุทยานฯ ทับลาน บริเวณป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียวเดิมบวม
ออกไปอีกจ้านวน 8,000 ไร่เศษ 

นายวิชิต กล่าวต่อไปว่า ส้าหรับเรื่องแนวเขตปี 2543 ตนในฐานะ ผอ.ส่วนอุทยานฯ กรมป่าไม้ในขณะนั้น ซึ่งมีนาย
ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าไปด้าเนินการตามค้าสั่งกรมป่าไม้ที่ 44/2543 ลงวันที่ 11 ม.ค. 
2543  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯ ทับลาน ท้องที่ จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี โดยมีการ
รังวัดหาค่าพิกัดจีพีเอส มีการฝังหลักแนวเขต ไว้ตามแนวเขตที่ราษฎรเข้ามาบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง และแนวเขต
ที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ให้เกิดความชัดเจน ผลการด้าเนินงาน มีพื้นที่บุกรุกจ้านวน 273,310 ไร่ และมีพื้นที่ที่มี
สภาพป่าสมบูรณ์อยู่อีก ที่จะต้องผนวกให้เป็นอุทยานฯ เพิ่มเติมจ้านวน 110,172 .95 ไร่ เพื่อน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ ทับลาน 

นายวิชิต กล่าวว่า เวลานั้นสภา เรียกตนเข้าไปชี้แจงว่าประชาชนร้องเรียนว่ าอุทยานฯ ทับลานไปประกาศทับที่
ชาวบ้าน ผมก็อธิบายว่าพูดว่าอุทยานฯ ทับที่ชาวบ้านไม่ได้ และให้ไปนัดชาวบ้านมาชี้เลยว่าไปทับตรงไหน จากนั้น
วันถัดมาก็บินเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ ไปเจอ สส.เอาชาวบ้านมาเต็มไปหมด ก็ถามชาวบ้านไปว่าอยู่มาตั้งแต่เมื่อไร 
พ.ศ.อะไร  มีเอกสาร ส.ค. 1 หรือเอกสารสิทธิอะไรหรือไม่ ถ้ามีจะยกเลิกเพิกถอนให้ แต่ถ้าไม่มียอมรับก่อนว่าคุณ
เข้ามาบุกรุกป่า และต้องมาพูดคุยกัน เอาหลักฐานมาดูก่อนแล้วเราจะช่วยให้  ก็บอกว่าไปเดี๋ยวตนจะวัดแนวเขต
ใหม่ว่าตอนนี้บุกรุกไปถึงไหน ที่เหลือมีเท่าไร และบอกไปว่าห้ามข้ามเขตเข้ามาอีก  



“เส้นปี 43 เรียกว่าเส้นไปส้ารวจเพื่อให้รู้แนวเขตว่าบุกรุกถึงไหน เหลือป่าเท่าไร ไม่ได้หมายความว่าผมจะมารังวัด
แล้วเพิกถอน ไม่ได้พูดอย่างนั้น หลังจากรังวัด ฝังหมุดเรียบร้อยก็รายงานไปที่สภา ส่วนจะเห็นประการใดก็เป็น
อ้านาจของสภา เขาก็เอาเข้าสภาแต่ไม่มีใครเห็นด้วย ถ้าท้าทั่วประเทศก็ท้ากันได้หมดคนที่รักป่าจริงก็มี  จนมา
ปัจจุบัน คทช. บ้าบอคอแตกจะมาเอาเส้นนี้ไปยกเลิก 2 แสนกว่าไร่ เพื่อให้ ส.ป.ก.ไปออกโฉนด ซึ่งขอให้ไปดูด้วย
ว่าระเบียบ ส.ป.ก.ที่ออกมานั้นไปขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.ส.ป.ก. 2518 หรือไม่ ถ้าหากมีคนฟ้องก็เจ๊ง เพราะออก
ระเบียบโดยไม่ชอบ การออกระเบียบต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแม่ ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอแสดงจุดยืนคัดค้าน ไม่ให้น้า
พื้นที่ตามแนวเขตรังวัดปี 2543 ไปยกเลิก เพิกถอน ออกจากอุทยานฯ ทับลานและน้าไปออก ส.ป.ก. เวลานี้เห็นใจ
ประชาชนและต้องมาคิดช่วยกันว่าจะช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้จริงๆ อย่างไร  และไม่อยากให้มองว่าอุทยานฯ  
ทับคน เพราะยืนยันว่าป่าอยู่มาก่อน” นายวิชิตกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘อดีตรองอธิบดีอุทยานฯ’แจงยิบ! ‘ทับลาน’ไม่ไดท้ับคน 

 

‘อดีตรองอธิบดีอุทยานฯ’แจงยิบยัน‘ทับลาน’ไม่ได้ทับคน เผยเป็นคนลงพื้นที่รังวัด-ปักหมุดขีดแนวเส้นปี 43  
เพื่อห้ามคนบุกรุกเข้ามาเพิ่ม งงท้าเนียนเอามาเป็นแนวเขตเพิกถอนได้ไง เปิดข้อมูลกฤษฎีกา ส.ป.ก.ทับอุทยานฯ 
ระบุเพิ่งเพิกถอนป่าสงวนฯ ให้ไปปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 28  แต่ยังไม่เคยเพิกถอนพระกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานฯทับ
ลานตั้งแต่ปี  24 ซ้้าบวมออกมาเพิ่มอีก 8,000 กว่าไร่ ขู่ถ้ามีคนไปฟ้องระเบียบใหม่ ส.ป.ก.ก็เจ๊ง เพราะส่อออกขัด
กฎหมายแม่  

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ที่รัฐสภา นายวิชิต พัฒนโกศัย อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ ในฐานะที่ปรึกษาสมาคม
อุทยานแห่งชาติ กล่าวภายหลังร่วมยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจ้านวน 265,000 ไร่   
ว่า อุทยานฯ ทับลานในปัจจุบัน เดิมประกอบด้วย พื้นทีป่าวังน้้าเขียว ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโตน 
ป่าครบุรี  มีสถานภาพเป็นป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 และประกาศเป็นป่าไม้ถาวร เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2506 และ
เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2507 ต่อมา ส.ป.ก.  ได้มีพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดเขตที่ดิน ในที่กิ่ง  
อ.นาดี กบินทร์บุรี และ บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2518 โดยประกาศครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
อ้าเภอ แต่ยังไม่มีพื้นที่ป่าจะด้าเนินการ ต่อมาปี 2520-2523 รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ ช่วยเหลือ
ราษฎรที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนฯ โดยให้ ส.ป.ก.ประสานงานกับกรมป่าไม้ขอพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จ้านวน 29 
ป่ารวมทั้งป่าวังน้้าเขียวไปด้าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้กรมป่าไม้ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ซึ่งจะใช้
เงินกู้จากธนาคารโลก จัดท้าโครงการวังน้้าเขียว พัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง เนื่องจาก พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดิน 2518 
ไม่ได้ก้าหนดให้ ส.ป.ก. สามารถน้าที่ดินในเขตป่าสงวนฯ ที่มีสถานะทางกฎหมายเป็นป่าสงวนฯ ไปด้าเนินการออก 
ส.ป.ก.ได้ จะต้องให้กรมป่าไม้เพิกถอนสภาพจากการเป็นป่าสงวนฯ เสียก่อน  



อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามปี 2521 ส.ป.ก.ได้ออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินท้องที่ 
อ.เมืองนครราชสีมา ปักธงชัย โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็นเขตปฏิรูปที่ดินปี 2521 แต่ไม่สามารถด้าเนินการได้
เนื่องจากยังไม่มีการเพิกถอนป่าสงวนฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พ.ย.2524 ส.ป.ก.ได้มีหนังสือหารือไปยังคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ประเด็นการน้าที่ดินป่าสงวนฯ ไปใช้ในการปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ 
สร 0601/1690 ลงวันที่ 24 ธ.ค.2524 ตอบ ส.ป.ก มีความเห็นสรุปว่า ส.ป.ก.ไม่มีอ้านาจน้าที่ดินป่าสงวนฯ ไปใช้
ในการปฏิรูปที่ดิน เพราะ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินฯ ไม่มีบทบัญญัติให้อ้านาจไว้ หากจะด้าเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ต้องออกกฎกระทรวงเพิกถอนให้เป็นที่ดินนอกเขตป่าสงวนฯก่อน จะจึงจะด้าเนินการได้ อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 23 
ธ.ค.2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ก้าหนดที่ดินป่าวังน้้าเขียว ป่าครบุรี ป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน 
ในที่ ต.บุพราหมณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นอุทยานฯ ทับลาน 

อดีตรองอธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวต่อว่า ต่อมาวันที่ 30 ธ.ค. 2528 ได้มีการออกกฎกระทรวงฉบับที่ 1145 เพิก
ถอนป่าสงวนฯป่าวังน้้าเขียว ที่มีเนื้อที่ 299,772 ไร่ ให้เหลือเพียง 11,721 ไร่ เพื่อน้าไปปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
ซึ่งอยู่ในท้องที่ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา พื้นที่ 101,093 ไร่ แต่พื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันยังมีสถานภาพ
ทางกฎหมายเป็นอุทยานฯ เพราะมีพระราชกฤษฎีกาประกาศเป็นอุทยานฯ ทับลานไปแล้วต้ังแต่เมื่อปี 2524 ซึ่งยัง
ไม่ได้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด รวมทั้งพื้นที่บางส่วนอีกจ้านวน 186,958 ไร่ ได้น้าไปประกาศเป็น
อุทยานฯ แล้ว ข้อสังเกตคือการเพิกถอนสภาพป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียว จ้านวน 101,093 ไร่ แต่ยังไม่ได้เพิกถอน
พระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอุทยานฯ การน้าพื้นที่ไปปฏิรูปที่ดิน จึงไม่สามารถท้าได้ เพราะสถานภาพทาง
กฎหมายยังเป็นอุทยานฯ อยู่ จากการตรวจสอบพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ยังพบว่าได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก.4-
01 ให้แก่เกษตรกร รุกล้้าเข้าไปในเขตอุทยานฯ ทับลาน บริเวณป่าสงวนฯ ป่าวังน้้าเขียวเดิมบวมออกไป อีกจ้านวน 
8,000 ไร่เศษ  

นายวิชิต กล่าวต่อไปว่า ส้าหรับเรื่องแนวเขตปี 2543 ตนในฐานะผอ.ส่วนอุทยานฯ กรมป่าไม้ในขณะนั้น ซึ่งมีนาย
ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าไปด้าเนินการตามค้าสั่งกรมป่าไม้ที่ 44/2543 ลงวันที่ 11 ม.ค.
2543  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตอุทยานฯ ทับลาน ท้องที่ จ.นครราชสีมา และปราจีนบุรี โดยมีการ
รังวัดหาค่าพิกัดจีพีเอส มีการฝังหลักแนวเขต ไว้ ตามแนวเขตที่ราษฎรเข้ามาบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง และแนว
เขตที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ให้เกิดความชัดเจน ผลการด้าเนินงาน มีพื้นที่บุกรุกจ้านวน 273,310 ไร่ และมีพื้นที่ที่มี
สภาพป่าสมบูรณ์อยู่อีก ที่จะต้องผนวกให้เป็นอุทยานฯ เพิ่มเติมจ้านวน 110,172 .95 ไร่ เพื่อน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืน้ที่อุทยานฯทับลาน  

นายวิชิต กล่าวว่า  เวลานั้นสภาฯ เรียกตนเข้าไปชี้แจงว่าประชาชนร้องเรียนว่าอุทยานฯ ทับลานไปประกาศทับที่
ชาวบ้าน ผมก็อธิบายว่าพูดว่าอุทยานฯ ทับที่ชาวบ้านไม่ได้ และให้ไปนัดชาวบ้านมาชี้เลยว่าไปทับตรงไหน จากนั้น
วันถัดมาก็บินเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่ ไปเจอ สส.เอาชาวบ้านมาเต็มไปหมด ก็ถามชาวบ้านไปว่าอยู่มาตั้งแต่เมื่อไร 
พ.ศ.อะไร  มีเอกสาร ส.ค. 1 หรือเอกสารสิทธิ์อะไรหรือไม่ ถ้ามีจะยกเลิกเพิกถอนให้ แต่ถ้าไม่มียอมรับก่อนว่าคุณ
เข้ามาบุกรุกป่า และต้องมาพูดคุยกัน เอาหลักฐานมาดูก่อนแล้วเราจะช่วยให้  ก็บอกว่าไปเดี๋ยวตนจะวัดแนวเขต
ใหม่ว่าตอนนี้บุกรุกไปถึงไหน ที่เหลือมีเท่าไร และบอกไปว่าห้ามข้ามเขตเข้ามาอีก   



“เส้นปี 43 เรียกว่าเส้นไปส้ารวจเพื่อให้รู้แนวเขตว่าบุกรุกถึงไหน เหลือป่าเท่าไร ไม่ได้หมายความว่าผมจะมารังวัด
แล้วเพิกถอน ไม่ได้พูดอย่างนั้น หลังจากรังวัด ฝังหมุดเรียบร้อยก็รายงานไปที่สภาฯ ส่วนจะเห็นประการใดก็เป็น
อ้านาจของสภาฯ เขาก็เอาเข้าสภาแต่ไม่มีใครเห็นด้วย ถ้าท้าทั่วประเทศก็ท้ากันได้หมดคนที่รักป่าจริงก็มี จนมา
ปัจจุบัน คทช. บ้าบอคอแตกจะมาเอาเส้นนี้ไปยกเลิก 2 แสนกว่าไร่ เพื่อให้ ส.ป.ก.ไปออกโฉนด ซึ่งขอให้ไปดูด้วย
ว่าระเบียบ ส.ป.ก.ที่ออกมานั้นไปขัดต่อกฎหมาย พ.ร.บ.ส.ป.ก. 2518 หรือไม่ ถ้าหากมีคนฟ้องก็เจ๊ง เพราะออก
ระเบียบโดยไม่ชอบ การออกระเบียบต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแม่ ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอแสดงจุดยืนคัดค้าน ไม่ให้น้า
พื้นที่ตามแนวเขตรังวัดปี 2543 ไปยกเลิก เพิกถอน ออกจากอุทยานฯ ทับลานและน้าไปออก ส.ป.ก. เวลานี้เห็นใจ
ประชาชนและต้องมาคิดช่วยกันว่าจะช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้จริงๆ อย่างไร  และไม่อยากให้มองว่าอุทยานฯ ทับ
คน เพราะยืนยันว่าป่าอยู่มาก่อน ”นายวิชิตกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NITMX ยกระดับโครงการเพื่อสังคม ‘เพาะ’ ‘รักษ’์ ป่า 

 

NITMX ยกระดับโครงการเพื่อสังคม ‘เพาะ’ ‘รักษ์’ ป่า สนับสนุนการปลูกป่ายั่งยืน วันที่ 5 กรกฏาคม 2567 
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ้ากัด หรือ NITMX ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการช้าระเงินและการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ย้้าความส้าคัญของ Net Zero โดยการจัดกิจกรรม CSR สร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมผลักดันการปลูกป่ายั่งยืน และเข้าร่วมเป็น “ภาคีสนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน” ที่ด้าเนินงานโดยกรมป่าไม้ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & 
Protect”  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

  

 

 



National ITMX ได้วางเป้าหมายการพัฒนา Electronic Payment และ Digital Infrastructure ให้ทันสมัย 
สะดวก ปลอดภัย ตอบโจทย์การใช้งานทุกภาคส่วน ลดการใช้เงินสดและกระดาษ และช่วยยกระดับการแข่งขั น
ให้กับประเทศไทย โดยค้านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเป็น Infrastructure หลักของประเทศอย่างยั่งยืน 
โดยกิจกรรม CSR NITMX ‘เพาะ’ ‘รักษ’์ ป่า เป็นการเดินหน้าตามแผนงานความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนการปลูก
และดูแลป่า 10 ไร่  รวม 2,000 ต้น สามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ดูดซับปริมาณ GHG ได้ 18,000 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า และช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมดุลให้แก่ชุมชนในระยะยาว กิจกรรมดังกล่าวได้รับการ
สนับสนุนจากพันธมิตรทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสมาชิกชุมชนบ้านโศกลึก และโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์มาร่วมกิจกรรม
ปลูกต้นไม้และเรียนรู้กระบวนการปลูกเชิงคุณภาพ โดยโครงการ Care the Wild มีการด้าเนินแผนงานอย่างเป็น
รูปธรรมตามขั้นตอน มีการบริหารจัดการน้้าเพื่อรองรับปัญหาด้านต่างๆ มีการปลูกซ่อม ปลูกเสริม ท้าให้อัตราการ
รอดตายของต้นไม้สูงขึ้น ตามเป้าหมายต้นไม้ที่ปลูกต้องรอดและเติบโต 100% พร้อมมีการรายงานผลการเติบโต
ต่อผู้ร่วมโครงการในระยะเวลาไม่ต่้ากว่า 10 ปี 

คุณส้าราญ อินธิสาร Head of Customer Services บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ้ากัด เปิดเผยว่า “ในนาม
ตัวแทนบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ้ากัด รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นหนึ่ง
ในองค์กรที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า คืนความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นในการด้าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนด้วยการให้บริการ e-Payment ที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้น การโอนเงินและช้าระเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนเงินสด และจัดกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อร่วมพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน 
ผ่านโครงการ NITMX CSR 2024: NITMX ‘เพาะ’ ‘รักษ์’ ป่า เราเชื่อมั่นว่า ต้นกล้าที่เราและชุมชนร่วมกันปลูกใน
วันนี้ จะเจริญงอกงาม เติมเต็มผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน
ร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้  และสิ่งแวดล้อมในอนาคต ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วนที่สนับสนุนโครงการนี้เพื่อ
เดินหน้าสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” 

  

คุณประลอง ด้ารงค์ไทย อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิคณะท้างานฯ เผยว่า “ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมสนับสนุนให้เกิดโครงการนี้  ในฐานะ
คณะท้างาน Care the Wild ของ SET ผมมีความยินดีที่ทุกฝ่ายได้มาร่วมสร้างความยั่งยืนและอุดมสมบูรณ์ให้กับ
พื้นที่ป่าชุมชมแห่งน้ี โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เป็นโครงการที่ทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้เริ่มมาพร้อมกับพันธมิตร ทั้งส้านักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด



หลักทรัพย์ เป็นการขับเคลื่อนแบบบูรณาการของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาชน โดยเฉพาะเครื่อข่ายชุมชน 
ในการท้างานร่วมกันเพื่อส่งผลให้เป้าหมายและความส้าเร็จอยู่บนเส้นทางเดียวกับความสมดุลระบบนิเวศ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะได้สร้างการเรียนรู้และการตระหนักรู้
ส้าหรับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มาร่วมปลูกต้นไม้ในวันนี้เพื่อให้เห็นถึงความส้าคัญของการปลูกป่าอย่างยั่งยืน
ต่อไป” 

คุณชัยสันต์ วันสีนา ประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโศกลึก ได้กล่าวว่า “ในฐานะประธานคณะกรรมการป่า
ชุมชมบ้านโศกลึก มีความปิติยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เห็นทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมดูแลรักษาป่า ทั้งอาสาสมัครจาก
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ้ากัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จุดเริ่มต้นในการปลูกป่าในวันนี้เกิดจากความรัก
ธรรมชาติ ความมุ่งมั่นในการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมของทุกคน ขอให้ค้ามั่นว่าสิ่งที่เราได้ริเริ่มวันนี้ ในอนาคต
จะพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้นไม้จะเจริญเติบโตอย่างงดงาม มีการปลูกซ่อม ปลูกเสริม มีระบบน้้าและแหล่งน้้าที่สมบูรณ์ 
ตามจุดประสงค์โครงการที่มีการกลับมาติดตามการเติบโตของต้นไม้อย่างต่อเนื่อง” 


